

เอช จับมือ ไทย ไลอ้อน แอร์ เสนอบริการประกันภัย การเดินทางคุณภาพ



เอช กรุ๊ป ประกาศเปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจกับ ไทย ไลอ้อน แอร์ บริษัทในเครือไลอ้อน แอร์ เสนอบริการ
ประกันภัยการเดินทาง “ไทย ไลอ้อน แอร์ ทราเวล อินชัวร์นซ์”



ประกันภัยการเดินทาง “ไทย ไลอ้อน แอร์ ทราเวล อินชัวร์นซ์” ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้โดยสาร ให้
สามารถเลือกซื้อแบบประกันภัยการเดินทางได้ระหว่างทำรายการจองตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ของไทย ไลอ้อน แอร์
ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและสถานการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการเดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางหรือสัมภาระ
สูญหาย เที่ยวบินเลื่อนเวลาหรือเที่ยวบินถูกยกเลิก รวมทั้งยังให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง ตลอด
24 ชั่วโมง ผ่านบริการ ACE Assistance

“ขณะนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ให้บริการใน 3 เส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเชียงใหม่ หาดใหญ่ และจาร์จดา
กับอีก 3 เส้นทางจากหาดใหญ่ ไปยังหัวหิน สุราษฎร์ธานี และเมดาน (ประเทศอินโดนีเซีย) ฐานลูกค้าของเราเติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจึงให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานบริการ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบาย
ตลอดทุกการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้โดยสารซึ่งต้องการความคุ้มครองจากเหตุไม่คาดคิดและไม่พึง
ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเราภูมิใจเสนอประกันภัยการเดินทาง “ไทย ไลอ้อน แอร์ ทราเวล อิน
ชัวร์นซ์” บริการเสริมที่เราอยากแนะนำให้กับผู้โดยสารที่ต้องการความอุ่นใจตลอดทุกการเดินทาง” คุณนภาพล รุ่ง
สว่าง ผู้จัดการแผนกการขายและการตลาด สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ กล่าว

คุณวรวัฒน์ โรจน์รังษี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันภัยการเดินทาง แผนกประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ของ เอช ใน
ประเทศไทย เปิดเผยว่า “เอช มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นพันธมิตรธุรกิจของ ไทย ไลอ้อน แอร์ ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือไลอ้อน แอร์ หนึ่งในสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ผ่านมา เอชได้พัฒนาความร่วมมือ
ทางธุรกิจกับสายการบินจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเสนอแผนประกันภัยการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุม เหมาะสมตามความต้องการของผู้โดยสารของสายการบินเหล่านั้น เราดีใจมากที่จะได้
นำประสบการณ์อันยาวนานในฐานะหนึ่งในผู้นำตลาดด้านการประกันภัยการเดินทางมาให้บริการแก่ ไทยไลอ้อน
แอร์ ในครั้งนี้ ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้เสมอว่าจะเดินทางได้อย่างอุ่นใจ ด้วยบริการและความคุ้มครองจากเอ

๗”

พิเศษสุดสำหรับช่วงแนะนำบริการ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ลูกค้าผู้ซื้อตั๋วโดยสารของ ไทย ไลอ้อน แอร์ ผ่านเว็บไซต์สายการบิน (www.lionairthai.com) หรือเว็บไซต์ประกันภัยการเดินทาง “ไทย ไลอ้อน แอร์ ทราเวล อินชัวร์นซ์” (<https://lionair.acetravelinsurance.com/TH>) ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยซื้อร่วมกับประกันภัยการเดินทาง “ไทย ไลอ้อน แอร์ ทราเวล อินชัวร์นซ์” จะมีสิทธิลุ้นรางวัลทริปท่องเที่ยวเชียงใหม่สำหรับ 2 ท่าน ประกอบด้วย ตัวเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ประกันภัยการเดินทาง “ไทย ไลอ้อน แอร์ ทราเวล อินชัวร์นซ์” และที่พัก 3 วัน 2 คืน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.acegroup.com/th

เกี่ยวกับเอชในประเทศไทย

เอช กรุ๊ป นับเป็นหนึ่งในบริษัทรับประกันภัยขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยมีสาขาในประเทศต่าง ๆ กว่า 54 ประเทศทั่วโลก เอชให้บริการด้านการประกันภัยทรัพย์สินและประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ประกันภัยต่อ และประกันชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เอช ลิมิเต็ด บริษัทแม่ของ เอช กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: ACE) และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 เอช กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำในระดับ AA โดย Standard & Poor’s และ A++ โดย A.M. Best

เอชมีรากฐานอันยาวนานในประเทศไทยมากกว่า 40 ปี ผ่านการเข้าซื้อกิจการ โดยให้บริการทั้ง ประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัยของเอชในประเทศไทย เป็นสาขาของ บริษัท เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์นซ์ จำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคงทางการเงินในระดับ AA- โดย Standard & Poor’s ผลិតภัณฑ์ประกันวินาศภัยของเอช ครอบคลุมประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ประกันภัยทางการเงิน และประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับลูกค้าองค์กร รวมทั้งยังนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพที่หลากหลายให้กับลูกค้ารายย่อย ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางการตลาดทางตรงซึ่งเป็นความชำนาญของเอช เอช นับเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจ เนื่องจากมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งเป็นสถาบันการเงินและบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่งมอบความไว้วางใจให้เอชนำเสนอกรมธรรม์ที่มอบความคุ้มครองที่ปรับให้เหมาะสมกับความ

ต้องการของลูกค้าและพนักงานของพันธมิตรของเรา

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.acegroup.com/th

เอช กรุ๊ป และเอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ จัดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อเอช ลิมิเต็ด

เกี่ยวกับไทย ไลอ้อน แอร์

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นหนึ่งในสายการบินต้นทุนต่ำซึ่งมีฐานการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมีแผนจะขยายเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ จากสนามบินต่างๆ ในประเทศไทยอีกหลายเส้นทาง ไทย ไลอ้อน แอร์ ปฏิบัติการบินด้วยเครื่องบินโบอิง 737-900ER ซึ่งเป็นเครื่องบินใหม่ทั้งหมด ตกแต่งภายในตามแบบ Boeing Sky และเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูล 737 ทั้งนี้ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ นับเป็นสายการบินแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ โดยให้บริการเป็นชั้นประหยัดตลอดทั้งเครื่อง ตัวที่นั่งบุด้วยหนัง มีระยะห่างระหว่างที่นั่งเมื่อวัดจากจุดเดียวกัน 29 นิ้ว สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เปิดตัวด้วยเที่ยวบินปฐมฤกษ์จากท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อบินไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือของไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ มีความแตกต่างที่โดดเด่นจากสายการบินต้นทุนต่ำอื่นๆ คือ ราคาที่มั่นใจได้ว่าประหยัดเสมอเนื่องจากไม่บวกค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มในราคาตั๋วโดยสาร ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงจากราคาที่ตั้งไว้ และให้น้ำหนักสัมภาระฟรีถึง 15 กิโลกรัม

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์มา ณ โอกาสนี้

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับ

เมนาท ปริญญิติภา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์นซ์

โทร. 0 2611 4040 ต่อ 5129 หรือ 092 280 0904

อีเมล : menath.parintithipa@acegroup.com